

วันอธิษฐานภาวนา เพื่อเอกภาพคริสตชน

“จงรักษาความยุติธรรม
อย่างเคร่งครัด”

(เทียบ ดรม.16:18-20)

จัดโดย
คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย



คำนำ

“จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด” (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:18-20) คือหัวใจในการการอธิษฐานภาวนาร่วมกันในปีนี้ โดยทั้งองค์กรโปรเตสแตนต์ และคาทอลิก ไม่ได้มองแค่ภาวนาเพื่อความเป็นเอกภาพสำหรับคริสตชนเท่านั้น แต่เป็นการมองกว้างออกไป โดยคิดถึงสังคม และผู้ตกทุกข์ได้ยากมากขึ้น นับเป็นปีสองที่พวกเราคริสตชนมีแนวคิดอย่างนี้ เอกภาพในความหลากหลาย หรือ บัญญัติลา (Bhineka Tunggal Ika) เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอินโดนีเซีย หมายถึงการดำเนินชีวิตในความเอื้ออาทรและความร่วมมือกัน โดยการแบ่งปันกันในทุกมิติแห่งชีวิต ในการงาน ความทุกข์ และการเฉลิมฉลอง ตลอดจนถึงว่าชาวอินโดนีเซียทุกคนเป็นพี่น้องกัน ถือเป็นแนวคิดที่ช่วยสร้างเอกภาพได้อย่างยอดเยี่ยม (ปีนี้คริสตชนอินโดนีเซียเป็นผู้เขียนบทภาวนาเพื่อเอกภาพประจำปี ค.ศ.2019)

พี่น้องคริสตชนอินโดนีเซีย เชิญชวนพวกเราคิดถึงสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรม คนยากจน และการเห็นอกเห็นใจกัน ทั้งนี้โดยอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราในพระเยซูคริสต์ เราจึงจะสามารถเผชิญหน้ารับมือกับความอยุติธรรม และช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้เพราะความห่วงใยเหล่านี้คริสตชนชาวอินโดนีเซียพบในพระวจนะจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติที่ว่า“จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด” (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:18-20) ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะนำมาใช้อธิษฐานภาวนาร่วมกันในปีนี้

ขอให้การอธิษฐานเพื่อเอกภาพของพวกเราคริสตชนในปีนี้ได้เป็นไปเพื่อต่อเติมความรักที่มีต่อโลก ซึ่งเราคริสตชนคือเครื่องมือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะมอบให้กับโลกด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย

ฉบับคาทอลิก

สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารบัญ	2
ข้อเสนอการใช้หัวข้ออิฐฐานภาวนาตลอดสัปดาห์	3
สรุปหัวข้อและบทอ่านประจำวัน	4
นำเข้าสู่การไตร่ตรองสำหรับปี ค.ศ.2019	5
การใช้หัวข้ออิฐฐานภาวนาตลอดสัปดาห์	6
ข้อความพระคัมภีร์สำหรับปี ค.ศ.2019	7
นำเข้าสู่การไตร่ตรองสำหรับปี ค.ศ.2019	8
การเตรียมตัวสัปดาห์อิฐฐานเอกภาพปี ค.ศ.2019	11
การไตร่ตรองพระคัมภีร์และการอิฐฐานภาวนาแปดวัน	
วันที่ 1 จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงเหมือนน้ำ	13
วันที่ 2 ให้คำพูดของท่านเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”	14
วันที่ 3 พระยาเวห์โปรดปรานและทรงพระกรุณาต่อทุกคน	15
วันที่ 4 จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี	17
วันที่ 5 พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน	18
วันที่ 6 พระนามพระองค์คือพระยาเวห์จอมจักรวาล	20
วันที่ 7 หมึงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่	21
วันที่ 8 พระยาเวห์เป็นแสงสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้า	23
สภาพความเป็นเอกภาพของคริสตชนในอินโดนีเซีย	24
ความเป็นเอกภาพของคริสตจักรในอินโดนีเซีย	25
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในอินโดนีเซียและสภาพระสังฆราช	27
ความร่วมมือระหว่าง PGI กับ KWI	28
เวทีคริสตชนในอินโดนีเซีย	29
คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย	31

ข้อเสนอแนะ

การใช้หัวข้ออิฐฐานภาวนาตลอดสัปดาห์

ขอเชิญพี่น้องคริสตชนทุกนิกาย ทุกคณะร่วมมือกันอธิษฐานภาวนา ตามแนวคิดพระคัมภีร์ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ การภาวนาให้ผู้อื่นจะช่วยทำให้เรากันพบตามพระทัยของพระเจ้าเพิ่มขึ้น จึงขอเสนอแนวทางการใช้ดังนี้

1. ไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ทั้งหมด อาจใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ แต่ควรใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าใจขบวนการของความเป็นหนึ่งเดียว ประจำปี ค.ศ.2019
2. ใช้ได้ตลอดทั้งปี ในโอกาสต่างๆ แต่ช่วงที่ควรเน้นคือ 18 – 25 มกราคม ค.ศ.2019

3. ขอเสนอแนะการนำไปใช้ของกลุ่มต่างๆ ดังนี้

3.1 นิกายโปรเตสแตนต์

- ใช้ในการอธิษฐานประจำวัน ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
- การศึกษาพระคัมภีร์ประจำวัน ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
- พิธีนมัสการ
- การภาวนาเทเซ่
- กลุ่มเซลล์ ฯลฯ

3.2 นิกายโรมันคาทอลิก

- ใช้ในการสวดประจำวัน ทั้งส่วนตัว และส่วนร่วม
(ทำวัตร, สวดสายประคำ)
- การศึกษาพระคัมภีร์ ในกลุ่ม BECs
- บทภาวนาเพื่อมวลชน ฯลฯ
- การภาวนาเทเซ่

สรุปหัวข้อ และบทอ่านประจำวัน

วันที่ 1 จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงเหมือนน้ำ (อมส 5:24)

อามอส 5 : 22-25

ลูคา 11 : 37-44

วันที่ 2 ให้คำพูดของท่านเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” (มธ 5:37)

เอเฟซีเยน 4 : 23-25

มัทธิว 5 : 33-37

วันที่ 3 พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระกรุณาต่อทุกคน (สดด 145:8)

สดุดี 145 : 8-13

มัทธิว 1 : 1-17

วันที่ 4 จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี (ฮบ 13:5)

ฮีบรู 13 : 1-5

มัทธิว 6 : 25-34

วันที่ 5 พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน(ลก4:18)

อามอส 8 : 4-8

ลูคา 4 : 16-21

วันที่ 6 พระนามพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมจักรวาล (ยรม 10:16)

เยเรมีย์ 10 : 12-16

มาระโก 16 : 14-15

วันที่ 7 หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ (มธ 15:28)

1 ซามูเอล 1 : 13-17

มัทธิว 15 : 21-28

วันที่ 8 พระยาห์เวห์เป็นแสงสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้า

(สดด27:1)

สดุดี 27 : 1-4

ยอห์น 8 : 12-20

การใช้หัวข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสัปดาห์

- สำหรับศาสนจักรและชุมชนคริสตจักรที่อธิษฐานร่วมกันและใช้พิธีนมัสการเดียวกัน เราแนะนำระเบียบนมัสการมาในที่นี้แล้ว
- ศาสนจักรและชุมชนคริสตจักรอาจนำเอาหัวข้อไตร่ตรองจากสัปดาห์อธิษฐานเพื่อเอกภาพนี้ไปรวมในพิธีนมัสการของตนได้ทั้งบทภาวนาจากพิธีนมัสการ “แปดวัน” ของเรา หรือการเลือกบทภาวนาเพิ่มเติมอาจทำได้ทั้งนั้น เพื่อความเหมาะสมสำหรับแต่ละแห่งที่มีสภาพไม่เหมือนกัน
- ชุมชนที่ร่วมในสัปดาห์อธิษฐานเพื่อเอกภาพอาจใช้เนื้อหาสำหรับเป็นข้อไตร่ตรองและบทภาวนาประจำวันจากพิธีนมัสการ “แปดวัน” ที่มีอยู่ในคู่มือนี้ได้
- สำหรับผู้ที่อยากศึกษาพระคัมภีร์ในสัปดาห์นี้สามารถที่จะใช้หัวข้อจากพระคัมภีร์ที่เสนอไว้แล้วในแต่ละวัน การศึกษาในแต่ละหัวข้ออาจสรุปท้ายด้วยการอธิษฐานภาวนาวิงวอน
- สำหรับผู้ที่ต้องการอธิษฐานภาวนาตามลำพัง เนื้อหาที่ให้ไว้จะเป็นประโยชน์ในจุดประสงค์แห่งคำภาวนาของเขาได้เป็นอย่างดี พวกเขาควรระลึกเสมอว่า พวกเขากำลังอยู่สายสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้คนที่กำลังอธิษฐานภาวนาอยู่ทั่วโลกเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งคริสตจักรของพระคริสต์จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น



ข้อความพระคัมภีร์สำหรับ ค.ศ. 2019
“จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด”
(เทียบเฉลยธรรมบัญญัติ 16 : 11-20)

ในสถานที่ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกเป็นที่พำนักสำหรับพระนามพระองค์ ท่านจะต้องชื่นชมเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านทั้งหลายพร้อมกับบุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง และชนเลวีที่อาศัยอยู่ในเมืองของท่าน คนต่างด้าว ลูกกำพร้า และหญิงม่ายที่อาศัยอยู่ในหมู่ท่าน ท่านจะต้องจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ ท่านจึงต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

เมื่อนวดข้าวและย่างุ่นเสร็จแล้ว ท่านจะต้องฉลองเทศกาลอยู่เพิงเป็นเวลาเจ็ดวัน ท่านจะต้องชื่นชมในวันฉลองนี้ ท่านทั้งหลายพร้อมกับบุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง ชนเลวี คนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงม่ายที่อาศัยอยู่ในเมืองของท่าน ท่านจะต้องฉลองเทศกาลนี้เป็นเวลาเจ็ดวัน ถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านในสถานที่ที่พระยาห์เวห์ทรงเลือก ท่านจะชื่นชมเพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านให้เก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์ และประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง

ปีละสามครั้ง ทุกคนที่เป็นชายจะต้องมานมัสการพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านในสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือก คือในเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง อย่าให้ใครมานมัสการพระยาห์เวห์โดยไม่มีของถวาย แต่ละคนจะต้องนำของถวายมาด้วย ตามความสามารถตามสัดส่วนของพระพรที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่าน

ท่านจะต้องแต่งตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่สำหรับแต่ละเผ่าในทุกเมืองสำหรับท่าน คนเหล่านี้จะตัดสินคดีของประชากรอย่างยุติธรรม ท่านจะต้องไม่ปิดเบือนความยุติธรรม จะต้องไม่ล่าเอียง จะต้องไม่รับสินบน เพราะสินบนจะปิดคนฉลาดและทำให้ผู้ชอบธรรมตัดสินผิดพลาด ท่านจะต้องยึดมั่นในความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด ท่านจะได้อยู่และครอบครองแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านกำลังจะทรงมอบให้ท่าน

นำเข้าสู่การไตร่ตรองสำหรับปี ค.ศ.2019

ท่านต้องยึดมั่นในความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด

(จธบ 16: 18-20)

ทุกปีคริสตชนทั่วโลกชุมนุมกันภาวนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของความเป็นเอกภาพ เรากะทำเช่นนี้ในโลกซึ่งคอร์ปชั่น ความโลภ และความอยุติธรรมก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและการแตกแยก การที่เรารวมตัวกันมาอธิษฐานภาวนาเพื่อโลกที่มีความแตกแยกกันนี้ ถือว่ามีพลังมาก ทว่าในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและเป็นชุมชน บ่อยครั้งเราก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับความอยุติธรรมด้วย ถึงกระนั้นเราก็ยังคงถูกเรียกร้องให้เป็นประจักษ์พยานร่วมกันเพื่อความยุติธรรมและเป็นเครื่องมือแห่งพระพรพรทานในการเยียวยาของพระคริสตเจ้าสำหรับโลกที่แตกแยก

สัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนปีค.ศ.2019 ถูกเตรียมโดยคริสตชนแห่งประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร 265 ล้านคน 86% เป็นมุสลิม เป็นที่ทราบกันดีว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดกว่าประเทศใดๆในโลก คริสตชนรวมนิกายต่างๆทั้งสิ้นมีประมาณ 10% หากจะพูดกันถึงจำนวนประชากรและความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่แล้วอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียมีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ มีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันมากกว่า 740 ภาษา แต่คงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลายด้วยภาษาประจำชาติคือบาฮาซาอินโดนีเซีย อินโดนีเซียตั้งอยู่บนหลักห้าประการที่เรียกกันว่าปัญจศีลาโดยมีคติธรรมว่า Bhineka Tunggal Ika (เอกภาพในความหลากหลาย) ท่ามกลางความหลากหลายของชนเผ่า ภาษา และศาสนา อินโดนีเซียดำเนินชีวิตโดยหลัก gotong royong กล่าวคือดำเนินชีวิตในความเอื้ออาทรและความร่วมมือกัน นี่หมายถึงการแบ่งปันกันในทุกมิติแห่งชีวิต การงาน ความทุกข์ และการเฉลิมฉลอง ตลอดจนถึงว่าชาวอินโดนีเซียทุกคนเป็นพี่น้องกัน

ความสมานฉันท์ซึ่งเปราะบางดังกล่าวดังทุกวันนี้กำลังถูกคุกคามด้วยวิธีการใหม่ๆมากมาย ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่อินโดนีเซียได้รับ

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเกิดขึ้นในระบบของการแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย นี่มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความร่วมมือแห่ง gotong royong คอร์ปชั่นปรากฏให้เห็นในทุกรูปแบบ มันมีผลกระทบทั้งการเมืองและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งบ่อยครั้งมีผลทำลายล้างธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือคอร์ปชั่นมีผลกระทบร้ายแรงต่อระบบความยุติธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย บ่อยครั้งผู้มีหน้าที่สนับสนุนความยุติธรรมและปกป้องผู้ที่อ่อนแอกลับทำสิ่งที่ตรงกันข้าม ผลที่ตามมาคือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนขยายกว้างขึ้น ดังนั้นเราจึงเห็นว่าประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรกลับกลายเป็นที่ที่สุด เพราะคนจำนวนมากต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความยากจน ภาชิตเก่าแก่ของอินโดนีเซียกล่าวว่า “หนูตายไปเพราะความหิวในยุงที่เต็มไปด้วยข้าวของคนรวย” ในขณะที่เดียวกันชนเผ่าและศาสนิกชนบางกลุ่ม บ่อยครั้งมีความเชื่อมโยงกับความร่ำรวยในทำนองที่ไปส่งเสริมความตึงเครียด กระบวนการที่ทำให้ชนเผ่ากลุ่มหนึ่งกลายเป็นอริกับอีกชนเผ่าหนึ่งดูจะยิ่งขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยการใช้สื่อไปในทางที่มีชอบที่กระทำกันในชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่ง

ชุมชนคริสตชนที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวเริ่มตระหนักถึงความ เป็นเอกภาพของตนเกิดความห่วงใยร่วมกัน และพร้อมใจกันตอบสนองต่อความ อยุติธรรมต่าง ๆ ในขณะที่เดียวกันเมื่อต้องเผชิญกับความอยุติธรรมดังกล่าว ใน ฐานะที่เป็นคริสตชนเราจำเป็นต้องหาหนทางว่าเราเองมีส่วนร่วมสมรู้ร่วมคิดใน หนทางใดบ้าง มีแต่การยอมรับคำภาวนา “เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน” ของพระคริสตเจ้าเท่านั้น เราจึงจะสามารถเป็นประจักษ์พยานต่อการดำเนินชีวิต ที่เป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายของเรา อาศัยความเป็นหนึ่ง เดียวกันของเราในพระคริสตเจ้า เราจึงจะสามารถสู้รบปรบมือกับความอยุติธรรม และรับใช้ความต้องการของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้

เพราะความห่วงใยเหล่านี้คริสตชนอินโดนีเซียพบว่าพระวาจาจากพระ คัมภีร์ภาคเฉลยธรรมบัญญัติที่ว่า “จงยึดมั่นในความยุติธรรมเสมอ...” (ฉบบ.16: 18-20) กล่าวอย่างทรงพลังเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น ก่อนที่ประชากรของพระเจ้าจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา พวกเขาได้ทำการ ปวารณาที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับพวกเขา

เรื่องราวทั้งหมดมีอยู่ในบทนี้ เนื้อหาใหญ่ใจความพูดถึงการเฉลิมฉลองที่ประชากรแห่งพันธสัญญาจะต้องกระทำ หลังการเฉลิมฉลองแต่ละครั้งประชากรจะได้รับคำแนะนำให้ “ต้องชื่นชมในวันฉลองนี้ ท่านทั้งหลายพร้อมกับบุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง ชนเลวี คนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงม่าย ที่อาศัยอยู่ในเมืองของท่าน”(ฉธบ.16:14 และ16:11)คริสตชนอินโดนีเซียต้องการที่จะฟื้นฟูจิตตารมณ์เดียวกันแห่งการเฉลิมฉลองในทุกชุมชนซึ่งเคยชื่นชมมาแต่ดั้งเดิม ตอนท้ายของบทที่ยืดยาวนี้ดูจะแปลกประหลาดที่มีสองประโยคพูดถึงการแต่งตั้งผู้พิพากษา แต่ในบริบทของอินโดนีเซียการเชื่อมโยงระหว่างการเฉลิมฉลองสำหรับทุกคนและความยุติธรรมคือสิ่งที่ยังคงมีชีวิตชีวา เนื่องจากประชากรแห่งพันธสัญญาเกิดขึ้นในองค์พระคริสตเจ้า เราจึงทราบดีว่าความชื่นชมยินดีแห่งงานเลี้ยงในสวรรค์จะถูกมอบให้กับผู้ที่หิวกระหายและผู้ที่ถูกเบียดเบียนเพราะความยุติธรรม “เหตุว่าพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของพวกเขา” (มธ.5:6-10)

ดังนั้นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าจึงถูกเรียกว่าเป็นการลิ้มรสล่วงหน้าถึงพระอาณาจักรดังกล่าว ทว่าในความแตกแยกเรายังเอื้อมไปไม่ถึง เราล้มเหลวในการเป็นเครื่องหมายแห่งความรักต่อประชากรของพระเจ้า เจกเช่นความยุติธรรมขยายความยุติธรรมให้กว้างขึ้นดังที่ระบดอยู่ในสังคัมอินโดนีเซีย ความยุติธรรมดังกล่าวยังไปหล่อเลี้ยงการแตกแยกในพระศาสนจักรเพิ่มขึ้นด้วยการไตร่ตรองสำหรับแปดวันและพิธีนมัสการจะมุ่งไปที่เนื้อหาที่เลือกไว้เพื่อทำให้การไตร่ตรองถึงเรื่องความเป็นเอกภาพและความยุติธรรมมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราได้ทำการเลือกเนื้อหาของแต่ละวันอย่างถี่ถ้วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนอันเป็นผลเนื่องมาจากความ อยุติธรรม เนื้อหาที่เราเลือกมามีดังต่อไปนี้

วันที่ 1 : จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงเหมือนน้ำ (อมส. 5 : 24)

วันที่ 2 : ท่านจงกล่าวเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” (มธ. 5 : 37)

วันที่ 3 : พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระเมตตากรุณาต่อทุกคน
(สดด. 145 : 8)

วันที่ 4 : จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี (ฮบ. 13 : 5)

วันที่ 5 : พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
(สดด. 4 : 18)

วันที่ 6 : พระนามพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมจักรวาล (ยรม. 10 : 16)

วันที่ 7 : หึงงอภัย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ (มธ. 15 : 28)

วันที่ 8 : พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้
รอดพ้น (สดด. 27 : 1)

การเตรียมสัปดาห์อธิษฐานเอกภาพปี ค.ศ. 2019

การเตรียมสัปดาห์อธิษฐานเอกภาพปีนี้ผู้แทนกลุ่มคริสตชนต่าง ๆ ได้รับเชิญจากสหคริสตจักรแห่งอินโดนีเซีย (PGI) นำโดย Rev. Dr. Henriette T. Hutabarat Lebang และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอินโดนีเซีย (KWI) นำโดย Mgr. Ignatius Suharyo ให้เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อผู้นำของ PGI และ KWI รวมถึงทุกคนที่มีส่วนในการเตรียมเอกสารนี้

Ms. Rahel Daulay, M.I.M. (Church Musician and Lecturer at the Jakarta Theological Seminary, Methodist Church in Indonesia)

Revd Dr. Junifrius Gultom (Director, Graduate Program of the Bethel Theological Seminary in Indonesia, Indonesian Bethel Church)

Revd Dr. Justitia Vox Dei Hattu (Lecturer at the Jakarta Theological Seminary and Minister of the Protestant Church in Moluccas)

Revd Dr. Henriette T. Hutabarat Lebang (General Chairperson of the Communion of Churches in Indonesia, Toraja Church)

Revd Irene Umbu Lolo, M. Th. (Minister of the Christian Church of Sumba)

Mr. Williams Bill Mailoa, S.Si. (B. The) (Member of the Liturgy and Church Music Division, Indonesian Christian Church)

Revd Yolanda Pantou (Commissioner of the Faith and Order and Minister of the Indonesian Christian Church)

Revd Fr. Yohannes Rusae, Lic.Lit. (Secretary of the Liturgical Commission, the Catholic Bishops Conference of Indonesia)

Ms Susan Fr. Sahussilawane, S.Si. (B. Th.) (Staff of the World Vision Indonesia and Member of the Liturgy and Church Music Resource Centre of the Jakarta Theological Seminary, Protestant Christian Church in Western Indonesia)

Revd Fr. Agus Ulayay (Executive Secretary of the commission for Ecumenical and Interreligious Affairs, the Catholic Bishops' Conference of Indonesia)

Revd Sri Yuliana, M. Th. (Executive Secretary of Unity and Church Renewal Communion of Churches in Indonesia, Christian Church of Southern Sumatra.

การเตรียมเอกสารสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนปี ค.ศ. 2019 นี้กระทำโดยกลุ่มผู้นำศาสนาท้องถิ่นและกลุ่มสากลซึ่งสนับสนุนโดยคณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชนและศาสนสัมพันธ์ของสภาคริสตจักรโลก (WCC) และสมณสภาเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชน (PCP-CU) การประชุมกันนั้นทำที่บ้านรับรองแขกของ PGI เมื่อวันที่ 3-8 กันยายน ค.ศ. 2017 ร่างเอกสารมีการตรวจสอบกันเป็นที่เรียบร้อย

ทีมคณะกรรมการสากลมีโอกาสนำการทำนมนัสการกับบรรดาสัตบุรุษโปรเตสแตนต์ Gereja Toraja Jemaat Kota และสัตบุรุษคาทอลิก Gereja Katolik Santo Yakobus ที่ Kelapa Gading, Jakarta มีการไปชมสวนหย่อมอันสวยงามของอินโดนีเซียเพื่อช่วยให้คณะกรรมการสากลเข้าใจความหลากหลายและความมั่งคั่งของวัฒนธรรมและศาสนาของอินโดนีเซียรวมถึงหลักการพื้นฐานที่รวมประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน มีวาระหนึ่งที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสมาชิกบางท่านของเวทีคริสตจักรอินโดนีเซียซึ่งทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรต่างๆในอินโดนีเซียและบทบาทของพวกเขาในการสร้างสังคมอินโดนีเซียให้มีสันติและความยุติธรรม

วันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการสากลมีโอกาสนำสัปดาห์อธิษฐานเพื่อเอกภาพคริสตชนว่ามีการทำกันในวิธีต่างๆแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของบ้านเนรเทศศาสตร์จาการ์ตา (JTS) ผู้นำคริสตจักรและฆราวาสโดยทั่วไปสมาชิกของคณะกรรมการเพื่อความเชื่อและพิธีนมัสการได้มอบเอกสารที่แปลเป็นภาษา Bahasa Indonesia แล้วเรื่อง The Church: Towards a Common Vision แก่เราด้วย

ทีมกรรมการสากลใคร่ขอขอบคุณผู้นำความเป็นเอกภาพของคริสตจักรในอินโดนีเซียในการต้อนรับเราด้วยใจกว้าง และขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้การอยู่ของเราสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rev. Sri Yuliana และ Mr. Abdiel Tanias นอกจากนี้เรายังใคร่ที่จะขอแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Revd Fr. Agus Ulahay เราไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้นำและสมาชิกแห่ง Jakarta Theological Seminary ที่ช่วยจัดการให้เรามีสัมมนาทุกวันในวิทยาลัยของพวกเขา



การไตร่ตรองพระคัมภีร์ และบทภาวนาอธิษฐานแปดวัน

วันที่ 1 จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงเหมือนน้ำ (อมส 5:24)

อามอส. 5 : 22-25

ลูคา. 11 : 37-44

ข้อคิดไตร่ตรอง

คริสตชนบางครั้งสามารถเป็นคนศรัทธามากในการอธิษฐานภาวนาและในพิธีนมัสการแต่ไม่ค่อยสนใจคนยากจนหรือคนที่อยู่ตามชายขอบสังคม บางครั้งเราอธิษฐานภาวนาในโบสถ์ ในขณะที่เดียวกันเราก็รักแกเพื่อนมนุษย์หรือเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คริสตชนในประเทศอินโดนีเซียตระหนักดีว่าในแผ่นดินของตนนั้นมีผู้คนที่ปฏิบัติตามความเชื่อของตนอย่างหลงใหลแต่ไปรังแกผู้ที่มีความเชื่อต่าง แม้กระทั่งมีการใช้ความรุนแรงในการกระทำดังกล่าว แต่ในพระวรสารโดยนักบุญลูคาพระเจ้าทรงเตือนเราว่า เครื่องหมายภายนอกของการนมัสการพระเจ้าคือการประพฤติตนอย่างยุติธรรม พระองค์ทรงรุนแรงมากในการสาปแช่งผู้ที่ละเลยข้อบังคับนี้

ในคำทำนายของอามอสพระเจ้าทรงปฏิเสธการนมัสการที่กระทำโดยผู้ทีละเลยความยุติธรรม จนกระทั่งเขา “ให้ความยุติธรรมหลังไหลเหมือนน้ำ” (5:24) ท่านประกาศยืนยันถึงความเชื่อมโยงสูงสุดระหว่างการนมัสการและการกระทำ ซึ่งเป็นความยุติธรรม เมื่อคริสตชนทำงานร่วมกันเพื่อฟังเสียงร้องของคนจนและคนที่ถูกรังแก พวกเขาจะพัฒนาขึ้นขึ้นในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพวกเขาเองและกับพระตรีเอกภาพ

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าของแม่ม่าย เด็กกำพร้า และคนแปลกหน้า พระองค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นหนทางแห่งความยุติธรรม โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เจริญรอยตามหนทางของพระองค์โดยกระทำแต่ความยุติธรรมเพื่อเป็นการนมัสการพระองค์ ไม่เพียงแต่ด้วยจิตใจเท่านั้นแต่ด้วยการกระทำของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย ขอให้พระจิตช่วยและชี้นำข้าพเจ้าทั้งหลายให้กระทำความยุติธรรมไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด เพื่อที่คนเป็นอันมากจะได้เข้มแข็งขึ้นโดยอาศัยการกระทำของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งนี้เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า อาแมน

วันที่ 2 ให้คำพูดของท่านเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” (มธ. 5 : 37)

เอเฟซัส. 4 : 23-25

มัทธิว. 5 : 33-37

การไตร่ตรอง

การใช้ความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์จะพบได้ไม่เพียงแต่การทำร้ายร่างกายหรือในการโจรกรรมเท่านั้น แต่ยังพบได้ในการซุบซิบนินทาและการให้ร้ายผู้อื่นด้วย สื่อสารมวลชนทำให้มันเป็นเรื่องง่ายมากในการนำเอาความเท็จไปสู่สังคมได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกล คริสตชนในอินโดนีเซียตระหนักดีว่าบางครั้งมันนำไปสู่การโกหกมดเท็จและการลำเอียงที่มีการเผยแพร่โดยกลุ่มผู้นับถือศาสนาไม่ว่าวันแม้แต่คริสตชนต่อกลุ่มศาสนาอื่น ความกลัวและการขู่ที่จะมีการโต้ตอบสามารถทำให้ผู้คนลังเลที่จะยืนขึ้นเพื่อปกป้องความจริง เป็นเหตุให้เขาต้องหุบปากท่ามกลางข่าวที่ไม่จริงและไม่ชอบธรรมซึ่งมุ่งที่จะก่อให้เกิดความกลัว

พระเยซูตรัสอย่างกล้าหาญว่า “ให้คำพูดของท่านเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” อะไรที่เลยเกินไปกว่านี้มาจากคนชั่วร้าย คำพูดหลอกลวงทำลายมิตรภาพที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่มคริสตจักรด้วยความไม่ซื่อสัตย์ทำลายความเป็นเอกภาพของคริสตจักร จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวเอเฟซัสเตือนเราว่า เราเป็นอวัยวะของกันและกันนี่เป็นการเรียกร้องให้คริสตชน

ให้คริสตชนมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อกันและกันเพื่อที่พวกเขาจะได้เจริญเติบโตขึ้นในภราดรภาพ เมื่อเรากระทำดังกล่าวไม่ใช่จิตแห่งความชั่ว แต่จะเป็นพระจิตแห่งพระเจ้าที่จะทรงประทับอยู่กับเรา

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความชอบธรรม โปรดประทานปรีชาญาณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อที่จะแยกสิ่งที่ดีชอบธรรมจากสิ่งที่ไม่ชอบธรรม โปรดให้ดวงใจข้าพเจ้าได้รับการชี้แนะจากความซื่อสัตย์และให้ปากของข้าพเจ้าพูดแต่ความจริง โปรดประทานให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะยืนหยัดอยู่ในความจริงแม้คนอื่นจะไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้า โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าพูดความเท็จ ตรงกันข้าม โปรดประทานให้ข้าพเจ้าเป็นสื่อแห่งความเป็นเอกภาพและสันติ ประกาศข่าวดีสำหรับทุกคน เราวิงวอนทั้งนี้แด่พระนามของพระเยซู คริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ อาแมน

วันที่ 3 พระยาร์เวห์โปรดปรานและทรงพระกรุณาต่อทุกคน

(สดด. 145 : 8)

สดุดี. 145 : 8-13

มัทธิว. 1 : 1-17

ไตร่ตรอง

“พระเจ้าทรงดีต่อทุกคน และพระเมตตาของพระองค์แผ่ไปยังทุกสิ่งทีพระองค์ทรงสร้าง” ผู้ประพันธ์บทเพลงสดุดีดังกล่าว โดยประกาศว่า ความรักของพระเจ้านั้นอยู่เลยขอบเขตแห่งชนเผ่า วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เรื่องเชื้อสายของพระเยซูในพระวรสารของอัครสาวกมัทธิว สะท้อนให้เห็นถึงทัศนวิสัยอันกว้างไกลนี้ ในขณะที่วัฒนธรรมโบราณบ่อยครั้งถือว่าสตรีเป็นผู้ที่ด้อยกว่า หรือเป็นสมบัติของบิดาหรือของสามี อัครสาวกมัทธิวเอ่ยชื่อสตรี 4 คนจากบรรดาผู้ที่ เป็นบรรพบุรุษของพระเยซู ซึ่งในจำนวนนี้สองคนคือ รุธ และราฮับ

เป็นคนนอก ศาสนา บรรพบุรุษอีกสามท่านในรายชื่อเป็นที่ทราบกันว่าเป็นคนบาป รวมถึงกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นผู้ล่วงประเวณีด้วย การเอ่ยชื่อบรรพบุรุษของพระเยซูเหล่านี้ซึ่งพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์มนุษย์เท่ากับเป็นการประกาศว่า พระเจ้าทรงรวบรวมทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าชาย ไม่ว่าหญิง คนบาป หรือผู้ชอบธรรม ไว้ในแผนการแห่งความรอดของพระองค์โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเกาะมากกว่า 17,000 แห่ง มีภาษาชนเผ่า 1,340 ภาษา บ่อยครั้งคริสตจักรมักจะแยกออกจากกันตามสายชนเผ่า การต่างคนต่างอยู่นี้อาจทำให้คริสตจักรบางแห่งถือว่าตนเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความจริงแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างบาดแผลให้กับความเป็นเอกภาพของคริสตจักรท่ามกลางความสุตโตงของกลุ่มชนเผ่าและกลุ่มชนคลั่งศาสนารวมถึงจิตตารมณ์ที่ไม่รู้จักอดกลั้นทั่วโลกของทุกวันนี้ คริสตชนสามารถรับใช้ครอบครัวมนุษย์โดยการร่วมมือกันเป็นประจักษ์พยานต่อความรักของพระเจ้าด้วยการประกาศพร้อมกัน นักประพันธ์บทเพลงสดุดีว่า “พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระกรุณาทุกคน”

ภาวนา

ข้าแต่พระบิดา พระบุตร พระจิตผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งปรากฏ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เจริญเติบโตขึ้นในความรักโดยปราศจากซึ่งความลำเอียงอยู่ในสิ่งสร้างทุกชนิด โปรดเปิดหัวใจของข้าพเจ้าให้เข้าสู่ผู้ที่ถูกเหยียดผิวชนชั้นทุกคน โปรดประทานให้ข้าพเจ้าเจริญเติบโตขึ้นในความรักโดยปราศจากความลำเอียงและความอยุติธรรมทั้งปวง โปรดประทานพระพรของท่านให้ข้าพเจ้ามีความเคารพต่อทุกคนตามอัตลักษณ์ของเขา เพื่อในความแตกต่างของเราจะได้มีความเป็นเอกภาพ ข้าพเจ้าวิงวอนทั้งนี้โดยพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ อาแมน

วันที่ 4 จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี (ฮบ. 13: 5)

ฮีบรู. 13 : 1-5

มัทธิว. 6 : 25-34

ไตร่ตรอง

ผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูเตือนเราให้ระวังการรักเงินทองและวัตถุจนเกินไป ในความคิดโน้มเอียงเราที่คิดแต่ว่าเรายังมีไม่พอ จดหมายดังกล่าวเตือนเราให้นึกถึงพระญาณสอดส่องของพระเจ้าและให้หลักประกันว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งสิ่งสร้างของพระองค์ อาศัยผลแห่งแผ่นดินแม่น้ำ ลำคลองและมหาสมุทร พระทัยดีของพระเจ้าได้พิสูจน์ว่ามีอาหารและน้ำดื่มเพียงพอสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่าง แต่ก็ยังมีมนุษย์จำนวนมากที่ขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐานเหล่านี้ ความอ่อนแอและความโลภของมนุษย์บ่อยครั้งนำไปสู่คอร์รัปชัน ความอยุติธรรม ความยากจนและความหิว มันเป็นการล่อใจ แทนที่จะเอาใจใส่ต่อผู้อื่นแบ่งปันข้าวของให้กับพวกเขาบ้าง เขากลับรวบรวมสะสมเงินทอง อาหารและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับตนเองหรือสำหรับชาติของตนหรือสำหรับ ชนเผ่าของตนแต่เพียงลำพัง

แต่พระเยซูสอนเราว่า วัตถุสิ่งของไม่ควรที่จะเป็นความกังวลใหญ่ของเรา ตรงกันข้ามอันดับแรกเราควรที่จะแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและคุณค่าของมัน โดยวางใจว่าพระบิดา เจ้าสวรรค์ของเราจะจัดการทุกอย่างให้กับเรา ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาคริสตจักรในอินโดนีเซียได้ สนับสนุนปัจจัย ทรัพยากรมนุษย์ และอุปกรณ์การศึกษาให้กับคริสตจักรเล็กๆในชนบท ด้วยแบบฉบับง่ายๆที่เป็นรูปธรรมแห่งความรักระหว่างกันนี้ พวกเขาแสดงถึงความเป็นเอกภาพกับบรรดาพี่น้องคริสตชนซึ่งเป็นของขวัญของพระเจ้าต่อคริสตจักรของเขาที่ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่สาละวณอยู่แต่กับการหาเงินที่เกินความต้องการหรือสิ่งสมรพพยากรไว้สำหรับอนาคต การกระทำเช่นนี้จะทำให้เราสามารถทำให้โลกซึ่งเป็นบ้านรวมของเราเป็นสถานที่ที่มีความชอบธรรมมากขึ้น

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงกรุณา ขอโมทนาคุณสำหรับพระพรอันสวยงามของพระองค์ โปรดประทานพระพรเหล่านั้นให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรทุกอย่างในความเรียบง่ายและด้วยความสุภาพ กตัญญู โปรดประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพอใจและพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นที่มีความต้องการ เพื่อที่ทุกคนจะได้มีประสบการณ์แห่งความเป็นเอกภาพที่หลังไหลมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระตรีเอกภาพ ทรงดำรงอยู่และครองราชย์ตลอดนิรันดร อาแมน

วันที่ 5 พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน

(ลก. 4:18)

อามอส. 8:4-8

ลูกา. 4:16-21

ไตร่ตรอง

ประกาศกอามอสตำหนิพ่อค้าที่ใช้เล่ห์และเอาไรต์เอาเปรียบคนเพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด อามอสยังชี้ให้เห็นความสำคัญที่พระเจ้าจะคอยเฝ้าสังเกตผู้ที่กระทำผิดและจะทรงไม่มีวันลืมนั้น พระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของเหยื่อแห่งความอยุติธรรม และจะไม่ทอดทิ้งเขาเหล่านั้นที่ถูกเอาเปรียบและที่ได้รับการปฏิบัติอย่างอยุติธรรม

เราดำเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผู้คนถูกปล่อยให้อยู่ตามชายขอบสังคม ถูกเอาไรต์เอาเปรียบ และได้รับความไม่เป็นธรรมอยู่ทั่วไป ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งที่ยิ่งจะกว้างขึ้น การประสบความสำเร็จในธุรกิจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชาติ และชุมชน เศรษฐกิจบอยครั้งก่อให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างกัน เป็นการยากที่จะมีสันติเมื่อขาดความยุติธรรม

โดยศีลล้างบาปร่วมของเรา คริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมในพันธกิจการแพร่ธรรมของพระเยซูในการประกาศข่าวดีแก่คนยากจนและคนที่อ่อนแอทั้งด้วยวาจาและการกระทำ เมื่อเราตระหนักดีถึงพันธกิจนี้ พระจิตของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเรา ทำให้เรามีพลังอำนาจที่จะกระทำการเพื่อความยุติธรรม ศักดิ์ศรีในฐานะที่เราเป็นคริสตชนเรียกร้องให้เราพูดและกระทำในทำนองเดียวกันกับคำพูดในม้วนคัมภีร์ของประกาศกอิสยาห์ซึ่งพระเยซูทรงประกาศที่นาซาเร็ธและสำเร็จลุล่วงไปในแต่ละวันในการฟังของผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา

ภาวนา

ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดอภัยต้นหาของข้าพเจ้าทั้งหลายที่กระหายอยากมีอำนาจ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากการล่อลวงที่อยากรังแกผู้อื่น อาศัยพระจิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน เพื่อแบ่งปันพร้อมกันกับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ เพื่อให้พันธสัญญาแห่งอิสราเอลจากความยากจนและการกดขี่ข่มเหง จะได้สำเร็จไป ข้าพเจ้าทั้งหลายภาวนาทั้งนี้ในพระนามของพระองค์ อาแมน



วันที่ 6 พระนามพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมจักรวาล (ยรม 10:16)

เยเรมีย์. 10 : 12-16

มาธ. 16 : 14-15)

ไตร่ตรอง

โลกที่ถูกสร้างขึ้นมาคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระพลาณภาพอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถูกมองเห็นได้ในสิ่งสร้างทั้งหลาย ‘พระยาห์เวห์จอมจักรวาลคือพระนามของพระองค์’

แต่ทุกวันนี้เรากำลังเผชิญอยู่กับวิกฤติระบบนิเวศน์อย่างแสนสาหัสทั่วโลก ซึ่งคุกคามความอยู่รอดของธรรมชาติโลก ผู้คนจำนวนมากเพราะความโลภต่างพากันเอาแร่ธาตุนำมาสร้างอย่างไร้ขอบเขตในหน้ากอกของการพัฒนา ป่าถูกโค่น มลพิษทำลายดิน อากาศ แม่น้ำลำธาร และทะเล ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ น้ำดื่มกลายเป็นของหายากทำให้สัตว์ล้มตายไปเป็นจำนวนมาก ในบริบทนี้จะเป็นประโยชน์มากหากเราจะระลึกว่า หลังการเสด็จกลับพื้นพระชนม์ชีพพระเยซูทรงสั่งให้สานุศิษย์ของพระองค์ไปประกาศข่าวดีต่อ “สิ่งสร้างทั้งปวง” ไม่มีสิ่งสร้างส่วนใดที่อยู่นอกแผนการของพระเจ้าที่จะต้องทำให้เป็นสิ่งสร้างใหม่ ดังนั้นการกลับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นจากแนวโน้มแห่งการเอาแร่ธาตุนำไปสู่ทัศนคติที่ให้คุณค่าและการคืนดีกับสิ่งสร้าง

การอพยพย้ายถิ่นของประชากรที่มีความเชื่อแตกต่างกันในอินโดนีเซีย และที่อื่น ๆ เป็นแรงผลักดันให้คริสตชนต้องช่วยกันส่งเสริมคริสตจักรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และมีจุดยืนในอันที่จะช่วยกันป้องกันมิให้มีการทำลายธรรมชาติ การกระทำเช่นนี้จะทำให้คริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นประจักษ์พยานต่อพระเจ้าผู้สร้าง “เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง” เมื่อเราร่วมมือกันกับบรรดาคริสตชนในการปกป้องคุ้มครองบ้านร่วมของเราในโลกนี้ เราไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ลงมือกระทำเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้พระบัญชาของพระคริสตเจ้าสำเร็จไปโดยการประกาศข่าวดีแห่งความรักที่ช่วยเยียวยาและฟื้นฟูสิ่งสร้างทั้งปวงของพระเจ้าด้วย

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นองค์แห่งความรัก อาศัยพระวาจาของพระองค์ทุกสิ่งจึงกลับมีตัวตน ขอโมทนาคุณพระองค์สำหรับจักรวาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระสิริรุ่งโรจน์ ความสวยงามและพระทัยดีของพระองค์ โปรดประทานปรีชาญาณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อที่จะเดินทางในโลกนี้อย่างราบรื่นและพร้อมใจกันเป็นประกาศกแห่งข่าวดีของพระองค์สำหรับสิ่งสร้างทั้งปวง อาแมน

วันที่ 7 หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ (มธ.15: 28)

1 ซามูเอล. 1 : 13-17

มัทธิว. 15 : 21-28

ไตร่ตรอง

เอลีตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับการอ้อนวอนที่ร้อนรนจริงใจแล้วไม่ฟังการอ้อนวอนของภรรยาในฐานะที่เธอมาเป็นประจำ แต่คำอ้อนวอนของเธอมิให้ขับไล่ไสส่งตนไปในฐานะที่เป็น “หญิงไร้ค่า” ทำให้เอลีใจอ่อนแต่ก็ส่งเธอไปพร้อมกับการอวยพร เช่นเดียวกันเมื่อหญิงชาวคานาอันไปขอร้องพระเยซูให้รักษานบุตรสาวของตน ตอนแรกพระเยซูบอกให้สตรีผู้นั้นออกไปให้พ้นโดยกล่าวว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อประชากรของพระองค์เท่านั้น แต่สตรีผู้นั้นก็ยังดีพร้อมทั้งทำทนายพระองค์ จนในที่สุดพระเยซูเห็นความเชื่อของเขา จึงทรงประทานการเยียวยาให้ตามที่นางทูลขอ ทั้งสองกรณีสตรีที่อยู่ชายขอบสังคมถูกตัดสินว่าไม่คู่ควรที่จะได้รับความสนใจแต่กลับกลายเป็นประกาศกที่เอ่ยวาจาที่ทำให้หัวใจผู้อื่นอ่อนลงได้จนทำให้เกิดมีการเยียวยารักษาและทำให้คนป่วยหายเป็นปกติ

การที่สตรีเป็นผู้ที่อยู่ตามชายขอบสังคมและการไม่ฟังเสียงของสตรียังคงดำเนินอยู่ในยุคสมัยของเรา แม้ในคริสตจักรของเรา บ่อยครั้งเรายังเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าต่ำต่อสตรี เพราะคริสตชนค่อยๆ สำนึกถึงความผิดของตนในประเด็นนี้ จึงเกิดการตระหนักรู้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความน่าเกลียดของการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่ถูกลักพาตัวไปเป็นเหยื่อ

ของการค้ามนุษย์ในต่างแดน คนเหล่านี้และผู้คนอพยพย้ายถิ่นเป็นอันมากบ่อยครั้งถูกปฏิบัติดูว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ พวกเขาถูกปฏิบัติเสถียรสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเมื่อไม่กี่ปีมานี้คริสตจักรในอินโดนีเซียได้ร่วมมือกันปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดเพศผู้เยาว์ ความพยายามของพวกเขาและผู้ที่น่าเชื่อถือศาสนาอื่นมีความสำคัญยิ่ง เพราะจำนวนเหยื่อในบางภาคส่วนของประเทศเพิ่มขึ้นทุกวัน

ในขณะที่คริสตชนร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาและทำการศึกษาพระคัมภีร์ฟังพระวาจาของพระเจ้า พวกเขาสามารถพบได้ว่าพระเจ้าในวันนี้ก็ทรงตรัสเช่นเดียวกันโดยอาศัยเสียงร้องของผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้ยินการเรียกของพระเจ้าให้มารวมตัวกัน พวกเขาก็จะได้รับการดูแลให้ร่วมมือกันกระทำการต่อต้านภัยแห่งการค้ามนุษย์และความชั่วต่างๆ

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งศักดิ์ศรีมนุษย์ โดยอาศัยพระหรรษทานและพระอำนาจของพระองค์ คำพูดของฮันนาเปลี่ยนใจของสมณเอลีอัสยพระหรรษทานและอำนาจของพระองค์ คำพูดของสตรีชาวคานาอันทำให้พระเยซูเจ้าใจอ่อนจนต้องรักษาบุตรสาวของเธอให้หายจากโรค ในขณะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังแสวงหาวิธีแสดงความเป็นเอกภาพของคริสตจักรโปรดประทานความกล้าหาญให้ข้าพเจ้าปฏิบัติเสถียรการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ แล้วทำการเฉลิมฉลองพระพรของพระจิตในการที่สตรีนำการรับใช้มามอบให้กับคริสตจักร ข้าพเจ้าภาวนาทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่และเสวยราชย์พร้อมกับพระจิตพระเจ้าหนึ่งเดียวตลอดนิรันดร อาแมน

วันที่ 8 พระยาห์เวห์เป็นแสงสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้า

(สดด27: 1)

สดุดี. 27 : 1-4

ยอห์น. 8 : 12-20

ไตร่ตรอง

ตลอดแปดวันในสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชนนี้ เราทำการไตร่ตรองกันถึงสภาพที่ยากลำบากหลายอย่างที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความโลภ การใช้ความรุนแรง การไม่ยอมรับชนบางกลุ่ม การเอารัดเอาเปรียบ ความยากจน มลพิษ ความหิว ตลอดจนการค้ำมนุษย์ คริสตจักรต่างๆ ในอินโดนีเซียต่างตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ว่ามันเป็นการทำลายที่คริสตชนทุกคนกำลังเผชิญอยู่ พวกเขาทราบดีและยอมรับว่าบาปบางประการที่เอ่ยมานี้ทำให้ชีวิตของคริสตจักรมีจุดต่างพร้อยไปด้วย ทำให้ความเป็นเอกภาพของพวกเขามีบาดแผลและทำให้การเป็นประจักษ์พยานต่อโลกของพวกเขาแย่ลง ในขณะที่เดียวกัน พวกเขาทราบดีเช่นเดียวกันว่า ในหลายๆกรณีที่คริสตจักรต่างๆ มาร่วมกันเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นเอกภาพของพวกเขาคือต่อพระคริสตเจ้า คริสตชนในส่วนต่างๆ ของโลกสามารถชี้ให้เห็นตัวอย่างอื่น ๆ จากสภาพสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่

วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน บรรดาคริสตชนต่างพากันมารวมตัวเพื่ออธิษฐานภาวนาร่วมกัน ประกาศความเชื่อที่ได้รับในศีลล้างบาปร่วมกัน ฟังเสียงของพระเจ้าในพระคัมภีร์และอธิษฐานภาวนาด้วยกันเพื่อเอกภาพในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ในการกระทำดังกล่าวพวกเขาทราบว่าพระตรีเอกภาพคือบ่อกำเนิดแห่งเอกภาพและพระเยซูทรงเป็นแสงสว่างของโลก พระองค์ทรงสัญญาที่จะมอบแสงสว่างแก่ชีวิตแก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ ความอยู่ดีธรรมมากมายในโลกบ่อยครั้งทำให้พวกเขาโกรธหรือเศร้าใจ แต่พวกเขาไม่สิ้นหวัง พวกเขาลงมือกระทำการ เพราะว่าพระเจ้าเป็นแสงสว่างและความรอดของเขา และเป็นป้อมปราการแห่งชีวิตของ พวกเขา พวกเขาจึงไม่กลัว

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงทำนุบำรุงทุกสิ่ง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายการสรรเสริญ พระทัยดีของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือข้าพเจ้ายามที่ข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยาก และ แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างของพระองค์ในยามที่ข้าพเจ้าตกอยู่ในความมืด โปรดเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เป็นพระพรสำหรับผู้อื่น โปรด ช่วยให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างเพื่อเป็นประจักษ์ พยานต่อความเป็นเอกภาพของพระองค์ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ผู้ทรงเป็น พระเจ้าหนึ่งเดียว บัดนี้และตลอดนิรันดร อาแมน

สภาพความเป็นเอกภาพของคริสตชนในอินโดนีเซีย

คำนำ

อินโดนีเซียเป็นสังคมหลากหลาย เป็นที่อยู่ของชนมากมายหลายเผ่า หลายภาษา หลายวัฒนธรรม และหลายศาสนา จากจำนวนประชากร 265 ล้าน คน คาทอลิกและโปรเตสแตนต์มีราว 12% ศาสนาคริสต์เข้ามาในอินโดนีเซียใน ศตวรรษที่ 7 สู่สุมาตราภาคเหนือโดยกลุ่มเนสโตเรียนเป็นครั้งแรก ทว่าไปไม่รอด จากนั้นกลุ่มฆราวาสคาทอลิกนำพระวรสารเข้าไปโดยติดตามกับพ่อค้าชาว โปรตุเกสในต้นศตวรรษที่ 16 ในบรรดาฆราวาสเหล่านั้นมีฟรังซิส เซเวียร์ สงฆ์ เยซุอิตรวมอยู่ด้วยซึ่งขณะนั้นท่านปฏิบัติพันธกิจอยู่ที่หมู่เกาะมาลุก (1546-1547) การโปรตุเกสล้างบาปครั้งแรกเกิดขึ้นที่ Mamuya, Halmahera ในปี ค.ศ.1534 ต่อ มาในปี ค.ศ.1605 ชาวฮอลันดาภายใต้ธงการค้าบริษัทที่ชื่อว่า Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, the Dutch East India Company) ขับไล่ชาว โปรตุเกสไปจากอินโดนีเซีย พร้อมกับการมาถึงของพ่อค้าฮอลันดาคริสตจักร โปรเตสแตนต์ก็เริ่มเข้ามาสู่อินโดนีเซียและคาทอลิกก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็น โปรเตสแตนต์

เริ่มแรก VOC สนใจเครื่องเทศที่ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย ในปีถัดมา VOC ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลฮอลันดาเกี่ยวกับอาณานิคมได้นำเอา โปรเตสแตนต์ลัทธิคัลวินเข้ามาซึ่งลัทธินี้เป็นลัทธิใหญ่ในฮอลันดาในศตวรรษที่ 17 คริสตจักรปฏิรูปนี้จึงกลายเป็นศาสนาประจำชาติ และเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้รับอภิสิทธิ์

พิเศษต่าง ๆ

ต่อมาธรรมชาติที่เดินทางมายังอินโดนีเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฮอลันดา และเยอรมันจะอุทิศตนทำงานกับชนเผ่าไตชนเผ่าหนึ่ง ผลที่ตามมาคือ การแตกแยกในหมู่คริสตชนมักจะเกิดขึ้นในชนเผ่าที่อยู่ในเขตหรือภูมิภาคต่างๆ ชุมชนคริสตชนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาชนเผ่าในพิธีนมัสการ แต่ที่ละเล็กที่ละน้อย พวกเขาหันมาใช้ภาษา Bahasa Indonesia ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ด้วยการมาถึงของ Revival Evangelical Christianity และ Chrismatic Movement ยังอินโดนีเซียในศตวรรษที่แล้ว และไม่นานมานี้มีการมาถึงของนิกายออร์ทอดอกซ์ คริสตจักรในอินโดนีเซียจึงมี ศาสนจักรที่มีชนบทธรรมเนียมหลากหลายมากซึ่งได้แก่ Catholic , Lutheranism, Reformed, Pentecostal, evangelical, Charismatic, Baptist, Seventh Day Adventist, Salvation Army และ Orthodox

คริสตจักรเหล่านี้ทำงานร่วมกันในวิธีการต่างๆและในเวทีต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของคริสตจักรและประเด็นสังคมที่เป็นความกังวลร่วมกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และในระดับชาติ สตรีของคริสตจักรต่างๆในภูมิภาค Kebayoran แห่งจาการ์เข้าร่วมกันจัดอาหารกล่องราคาถูกให้แก่ becak (คนขี่สามล้อรับจ้าง) ครอบครัวที่มีรายได้น้อย และคนเร่ร่อน เขามีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ และร่วมกันปฏิบัติพิธีนมัสการร่วมกับสตรีกลุ่มต่างๆประจำปี เพื่ออธิษฐานภาวนาสำหรับสันติและความยุติธรรมในชุมชนของพวกเขา

ความเป็นเอกภาพของคริสตจักรในอินโดนีเซีย

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) หรือสหพันธ์คริสตจักรในอินโดนีเซียเป็นสายสัมพันธ์แห่งคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในอินโดนีเซีย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1950 เป็น Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) หรือสภาคริสตจักรในอินโดนีเซีย แม้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความคิดที่จะมีสภาคริสตจักรได้มีการไฝ่ฝันกันมาเนิ่นนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานของพันธกิจการประกาศพระวรสาร ด้วยแรงบันดาลใจที่ประเทศได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1945 คริสตจักรในหลายภูมิภาคของประเทศ

มีความรู้สึกว่าจะต้องมีการแสดงถึงความเป็นเอกภาพของตน ในการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 10 ที่ Ambon ในปี ค.ศ. 1980 DGI เปลี่ยนชื่อเป็น Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) สมาชิกแห่งสภามีมติว่า หลังจากที่ยุติการทำงานมาหลายปี จำเป็นที่ต้องทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต้องก้าวข้ามเรื่องราวขององค์กร เป็นหน้าที่ร่วมกันในฐานะที่เป็นคริสตจักรหนึ่งเดียวกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพแห่งคริสตจักรและประกาศพระวรสารในบริบทแห่งสังคมที่หลากหลายของอินโดนีเซีย

ในช่วงการประชุมใหญ่ปี ค.ศ. 1980 ที่ PGI ออก “เอกสารห้าฉบับว่าด้วยความสัมพันธ์ของคริสตจักร” ก่อประกอบด้วย 1) กระแสเรียกร้องร่วมกันของคริสตจักรในอินโดนีเซีย 2) ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความเชื่อของคริสตชน 3) การรับรู้และยอมรับร่วมกันระหว่างคริสตจักรในอินโดนีเซีย 4) ธรรมนูญร่วม 5) สู่การพึ่งตนเองในประเด็นของเทวศาสตร์ ทรัพยากร และการเงินของคริสตจักรในอินโดนีเซีย เอกสารเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในมิติเทวศาสตร์และคริสตจักรศาสตร์แห่งคริสตจักรในแสงสว่างแห่งความพยายามร่วมกันของพวกเขา สู่ความเป็นเอกภาพของคริสตจักรต่างๆ จะมีการทบทวนเอกสารเหล่านี้ในการประชุมใหญ่ของ PGI ทุกห้าปี การประชุมใหญ่ของ PGI ครั้งที่ 13 ในปี ค.ศ. 2000 ได้มีการยอมรับว่าเอกสารทั้งห้าฉบับนี้เป็นเอกสารที่ช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกับเรียกเอกสารนี้ว่า “Documen KeessanGerja) (DKG) หรือเอกสารแห่งความเป็นเอกภาพของคริสตจักร มีการคาดหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงหลักสำหรับสมาชิก PGI ใช้ทำงานร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตจักรในการเป็นประจักษ์พยานร่วมกันในอินโดนีเซีย ณ เวลานั้น PGI มีสมาชิก 89 คริสตจักรซึ่งรวมถึงคริสตจักร Pentecostal, Evangelical และ Charismatic ยังมีสมาชิก PGI กลุ่มเล็กๆ ตามจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ ด้วย

PGI จะออกสารเวียนที่เป็นประโยชน์เป็นครั้งคราวหรือส่งจดหมายไปยังรัฐบาลในการตอบสนองบางประเด็นที่มีความสำคัญสำหรับสังคม เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความยุติธรรมและสันติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่ตามชายขอบสังคม เช่นเดียวกัน PGI ส่งจดหมายอภิบาลไปยังคริสตจักรสมาชิก

เกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา คอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน การละเมิด การใช้ความรุนแรง การคุ้มครองผู้เยาว์ ฯลฯ การประชุมใหญ่ครั้งที่ 16 ของ PGI ในปี ค.ศ.2014 ภายใต้หัวข้อ “พระองค์จะนำข้าพเจ้าขึ้นมาจากส่วนลึกของแผ่นดิน (สดด 71: 20) ในความเอื้ออาทรต่อเด็ก ๆ ของประเทศ เราพร้อมใจกันที่จะส่งเสริมคุณค่าของปัญญาจิตลาในอันที่จะเอาชนะต่อความยากจน ความอยุติธรรม ความคลั่งในชาติกำเนิดของตนและการทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม” หัวข้อการประชุมเป็นหัวข้อชี้้นำการทำงานของ PGI และสมาชิกโดยเฉพาะสำหรับปี ค.ศ.2014-2019 คริสตจักรสมาชิกของ PGI ต่างเชื่อมั่นกันว่าความโลภคือรากเหง้าของสิ่งเลวร้ายทั้งสี่ที่มีความเกี่ยวโยงแต่แตกต่างกันข้างต้น ดังนั้น PGI จึงส่งเสริมสิ่งที่เรียกกันว่า “spiritualitas keugaharian” หรือ “จิตตารมณ์แห่งการรู้จักพอดี”

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในอินโดนีเซีย

และสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แม้ธรรมทูตรุ่นแรกๆจะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 16 ชาวคริสต์คาทอลิกก็ถูกกดขี่ภายใต้กฎหมายของชาวตั้งจนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1807 เมื่อเหตุการณ์ในยุโรปอนุญาตให้คาทอลิกมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอีกครั้งหนึ่ง ชาวคริสต์คาทอลิกจึงมีอยู่เป็นหย่อมๆที่ถูกควบคุมจนกระทั่งครั้งหลังของศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 เมื่อธรรมทูตพยายามสร้างโรงเรียน บ้านเณร และชุมชนคาทอลิกต่างๆ พระสงฆ์พื้นเมืองรุ่นแรกได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ.1920 และหนึ่งในจำนวนนั้นคือคุณพ่อ Albertus Soegijapranata SJ ซึ่งกลายเป็นพระสังฆราชพื้นเมืององค์แรกในปี ค.ศ.1940 ท่านมีชื่อเสียงดุจวีรบุรุษคนหนึ่งของประเทศในฐานะที่ช่วยสนับสนุนให้อินโดนีเซียเป็นเอกราช ทุกคนจำคติธรรมของท่านที่ว่า “100% คาทอลิก 100% อินโดนีเซีย”

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอินโดนีเซียได้รับการสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1920 และมีการสถาปนาขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1950 เพื่อรวมพระสังฆราชทุกองค์ จากทุกภาคซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.1987สภาดังกล่าวเรียกชื่อเป็นภาษาพื้นเมืองว่า Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) การมีตัวตนของสภาพระสังฆราชเป็นเวลายาวนานทำให้บรรดาพระสังฆราชสามารถจุดประกายหลายเรื่องในช่วงที่มีการประชุมสภาสังคายนาชาติกัน 2 (ค.ศ.1962-1965) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารของสภาสังคายนาเกี่ยวกับการเปิดเผยของพระเป็นเจ้า เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อเสนอของพระอัครสังฆราช Gabriel Manek แห่ง Endeh, Timore แยกกับ De fontibus ซึ่งเป็นร่างแรก โดยท่านให้เหตุผลว่ามันจะกลายเป็นอุปสรรคในการเสนาหาของพระศาสนจักรกับ คริสตชน ดังนั้นจากปี ค.ศ.1962 เราสามารถเห็นได้ว่าบรรดาพระสังฆราชแห่งอินโดนีเซียต่างมุ่งมั่นอยู่กับโครงการ คริสตสัมพันธ

ความร่วมมือระหว่าง PGI กับ KWI

นานนับหลายปีที่ PGI และ KWI ทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของประเทศที่เป็นความกังวลร่วมกัน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา PGI และ KWI ออกสาส์นคริสต์มาสร่วมกันทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงปัญหาของประเทศตามนัยแห่งพระวรสารในช่วงคริสต์มาส สาส์นนี้จะถูกนำไปอ่านทั้งในโบสถ์คาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ทีละเล็กทีละน้อยเนื้อหาของสาส์นประจำปีจาก PGI และ KWI ถูกนำไปปฏิบัติระดับชาติ ประเด็นหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายนิยมเอามาพูดบ่อยๆคือการปฏิบัติตามธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในการนับถือศาสนา ทุกครั้งที่มีความจำเป็น PGI และ KWI จะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งคุกคามความยุติธรรมและสันติในชุมชนและสวัสดิการของประชาชน

คริสตจักรในอินโดนีเซียตระหนักดีถึงการสร้างและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์กับประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกัน PGI และ KWI มีบทบาทมากในการเสนาหาระหว่างศาสนาและในความร่วมมือกัน ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกัน

อย่างแข็งขันในความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชื่อแตกต่างในอินโดนีเซีย ซึ่งยอมรับศาสนาต่าง ๆ อย่างเป็นทางการด้วยกัน 6 ศาสนา คือ Islam, Protestant Christianity, Catholic Christianity, Buddhism, Hinduism และ Confucianism ผู้นำของศาสนาเหล่านี้จะมาอภิปรายกันเป็นครั้งเป็นคราวเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นวิกฤติบางประการ และบ่อยครั้งจะมีแถลงการณ์ร่วมกันกับบางประเด็น ในระดับท้องถิ่นหลายคณะและหลายโบสถ์ที่เชื่อมโยงกับ PGI และ KWI ต่างก็มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการเสวนาระหว่างศาสนาและการกระทำที่เป็นรูปธรรมในสังคมด้วย

เวทีคริสตชนในอินโดนีเซีย

ผู้แทนจากอินโดนีเซียเข้าร่วมการประชุม Global; Christian Forum (GCF) ที่ Limuru, Kenya ในปี ค.ศ.2007 และได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือกันระหว่างคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศ ในปี ค.ศ.2012 GCF มีการประชุมกันครั้งที่สองที่ Manabo, Indonesia ในระหว่างการประชุมดังกล่าวผู้นำคริสตชนซึ่งเป็นผู้แทนจากคริสตจักรต่าง ๆ ในอินโดนีเซียได้เปิดเวทีขึ้นชื่อว่า Forum Umat Kristen Indonesia (FUKRI) สมาชิกของเวทีมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการเฉลิมฉลองความเป็นเอกภาพของคริสตชนซึ่งจัดขึ้นที่ Senayan Stadium ในจาการ์ตาในปี ค.ศ.2013 ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษสำหรับต้อนรับการประชุมใหญ่ของ World Council of Churches (WCC) ที่ Busan, South Korea เลขาธิการของ WCC, Revd Dr. Olav Fykse Tveit เข้าร่วมประชุมด้วย และผู้จัดงานการประชุม WCC ครั้งที่ 10 นี้คือคณะกรรมการท้องถิ่น

นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมาชิกของ FUKRI ซึ่งก่อบรรดา PGI, KWI, the Fellowship of Pentecostal Churches in Indonesia (PGPI), the Fellowship of Baptist Churches in Indonesia, the Salvation Army, the Seventh Day Adventist, and the Orthodox Church มีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ตอนแรก ๆ การประชุมมุ่งแต่จะสร้างความเป็นภราดรภาพ

พื่อนานเข้าการอภิปรายของพวกเขามีความลึกซึ้งมากโดยมุ่งเป้าไปถึงจุดยืนของคริสตชนในสังคมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอินโดนีเซีย พวกเขาจัดให้มีเครือข่ายการอธิษฐานภาวนาทั่วประเทศ FUKRI จัดการอธิษฐานภาวนาโดยมุ่งไปยังปัญหาที่ทำลายในสังคมและในชีวิตของประเทศชาติ FUKRI ยังร่วมฉลองรำลึกเหตุการณ์การปฏิรูป 500 ปีด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ FUKRI ทำการอภิปรายเกี่ยวกับเอกสารที่ออกโดย WCC สมณสภาเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชน และ World Evangelical Alliance เกี่ยวกับ “การเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนในโลกที่มีศาสนาหลากหลาย: คำแนะนำสำหรับการประพุดิติน” สมาชิกของ FUKRI ชื่นชมเอกสารที่ว่าด้วยคริสตสัมพันธนี้ถือว่าเป็นคู่มือที่มีค่ามากสำหรับคริสตจักรต่าง ๆ ในอินโดนีเซียในขณะที่พวกเขาเป็นประจักษ์พยานในบริบทของสังคมที่มีความหลากหลาย FUKRI พร้อมทั้งจะแบ่งปันเอกสารดังกล่าวให้กับเครือข่ายเพื่อการศึกษาต่อไป

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย

สืบเนื่องจากการที่ประชาชนในประเทศไทยจะร่วมกันในพระหรรษทานของพระเจ้า จำต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์เองทรงอธิษฐานภาวนา “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์” (ยน. 17.21)

ดังนั้นทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภามุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาร่วมกัน ใช้ชื่อว่าคณะกรรมการเอกภาพคริสตสัมพันธ โดยรวบรวมข้อมูลและแปลเอกสารจากต่างประเทศ แล้วจัดทำเป็นรูปเล่มของบทภาวนาสำหรับสัตบุรุษอธิษฐาน เพื่อส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตามสังฆมณฑล เขต/สังกต คริสตจักร โรงเรียน คณะนักบวช และเพื่อเรียกร้องให้คริสตชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างบรรดาศิษย์ของพระองค์ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดขึ้น จึงจัดให้มีวันอธิษฐานร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคาทอลิกและคริสเตียนทุก ๆ นิกาย

คณะกรรมการดำรงตำแหน่งปี ค.ศ.2018

- 1.ศจ.รุ่ง เรืองสันต์อาจิณ ประธานคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย
- 2.บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก รองประธานคณะกรรมการฯ

กรรมการประกอบด้วย

- 3.คุณจาริณี ดิถวิวัฒน์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
- 4.มน.กัลยา สีทองดี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
- 5.ศจ.ประสาทพงษ์ บั้นสวย คริสตจักรที่สอง สามย่าน
- 6.ศจ.อนันต์ ตะนัย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
- 7.ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธรรทร สหคริสตจักรแบ็บติสตีในประเทศไทย
- 8.อ.เสาวณีย์ หอยสังข์ สหคริสตจักรแบ็บติสตีในประเทศไทย
- 9.มน.เตือนตา สุธีระวงศ์ ประธานสตรีคริสตชนไทย/ประธานสตรี สหคริสตจักรแบ็บติสตีในประเทศไทย
- 10.ศจ.คริสตี ท่อมงกุฏ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แห่งประเทศไทย
- 11.คุณวารุณี แสงลิมสุวรรณ คริสตศาสนจักรสัมพันธ์อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
- 12.คุณยุพดี สิริรัชต์กุล ประธานสมาคมสตรีไทยคาทอลิก
- 13.ซิสเตอร์แอนนา กราสซี คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
- 14.ซิสเตอร์อุดม ศรีตรุณศีล คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
- 15.เซอร์เอมมานูแอล ยะงาม คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
- 16.คุณจรินทร์ สว่างวรรณ คริสตจักรแองกลิกันในประเทศไทย
- 17.คุณชาญวิทย์ ชาราทิพกุล คณะโปโคลาเร(ชาย)
- 18.ซิสเตอร์วิมลรัตน์ ศรีธรรษา คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
- 19.คุณฉมา มาศ รอดชมภู คริสตศาสนจักรสัมพันธ์อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
- 20.คุณดวงตา ชาราทิพกุล คณะโปโคลาเร(หญิง)
- 21.คุณวรินทร์ เหมะ เลขานุการคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย

